

ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของบราซิลในการควบคุมการตัดไม้ ผิดกฎหมาย

บราซิลประสบปัญหาในการควบคุมการค้าไม้เถื่อนมาอย่างยาวนานซึ่งไม่เป็นผลผลิตหลักของประเทศ ปัญหาที่มีมายาวนานได้มาถึงจุดสูงสุด เมื่อผู้ตัดไม้ถูกกล่าวหาว่าได้เผาป่าเป็นพื้นที่กว้างเพื่อปิดบังท่อนไม้ผิดกฎหมาย

ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2015 ไฟป่าได้เผาไหม้ป่าสงวนที่อยู่ในเขตแล้งของรัฐมารานฮาว กินพื้นที่หลายร้อยตารางไมล์ ไฟป่าได้สร้างอันตรายต่อชาวป่า 2 กลุ่มที่ไม่ติดต่อกับโลกภายนอกที่มาจากชนเผ่า Awa และยังมี การบังคับชนพื้นเมืองให้ร่วมกับหน่วยดับเพลิงของรัฐในการรักษาป้องกันหมู่บ้านจากไฟป่า

รัฐมารานฮาว ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงของแม่น้ำอเมซอน ได้ประสบปัญหาแห้งแล้งและความยากจนมา ยาวนาน นักนิเวศวิทยาได้ถือว่าฤดูแล้งนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ระหว่างทะเลทรายอันแห้งแล้งของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และป่าฝนในทางตะวันตก พื้นที่ป่าเพียง 20% ของรัฐมารานฮาวเท่านั้นที่ เหลืออยู่ เกือบทั้งหมดเป็นที่ของชนพื้นเมืองและเขตป่าสงวนแต่ถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้ตัดไม้ ฝนได้ช่วยควบคุมไฟ ป่าแต่แม่น้ำยังคงแห้งแล้งและสัตว์ป่าก็ยังล้มตาย

หน่วยงานของบราซิลกล่าวว่า ไฟป่าทำให้ปัญหาตัดไม้แก้ไขยากกว่าเดิม ภัยจากกลุ่มอาชญากรรวมตัด ไม้ส่งผลกระทบต่อชนพื้นเมืองและละเมิดกฎหมายในรัฐมารานฮาว เจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่าผู้ตัดไม้ได้เผาป่าเพื่อ หลอกล่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารจากการลาดตระเวน เพื่อที่จะลักลอบตัดไม้ Luciano de Meneses Evaristo ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันสิ่งแวดล้อมบราซิลกล่าวว่า ไฟป่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากผู้ ที่ลักลอบตัดไม้ในเขตสงวนพื้นเมือง ทั้งนี้ได้มีการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้และทำลายอุปกรณ์การตัดไม้

ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของบราซิลในการควบคุมการตัดไม้ ผิดกฎหมาย

ชนเผ่า Guajajara and Ka'apor ได้จัดตั้งกองกำลังเพื่อปกป้องดินแดนของพวกเขา เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถปกป้องพื้นที่ของพวกเขาได้ Rosana Diniz ผู้ประสานงานระหว่างชนพื้นเมืองกับรัฐบาลที่ได้ทำงานร่วมกับชนพื้นเมืองมา 15 ปี กล่าวว่าทั่วโลกควรได้รับรู้ว่าชนพื้นเมืองถูกละเลยให้ไปทำตามชะตากรรมในบราซิล เธอได้ถูกขู่ฆ่าเพราะช่วยปกป้องชุมชนพื้นเมืองจากกลุ่มลักลอบตัดไม้

Evaristo สัญญาว่าจะสร้างความรับผิดชอบในกลุ่มธุรกิจตัดไม้และมีหลากหลายกลุ่มที่อยากจะร่วมมือกันทำลายผู้ลักลอบตัดไม้ที่ร่วมมือกับกองโจรที่มีอุปการะเพียงพร้อมครบมือในการหลบหลีกกฎหมาย เค้ายังได้ยกย่องชนพื้นเมืองที่ได้มีการลาดตระเวนและร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายในเขตสงวน เขตป่าสงวนนี้เป็นป่าที่บิ่นสุดท้ายในทวีป ชนเผ่าพื้นเมืองจึงย้ายที่ทำการเกษตรไปยังริมเขตแดนป่าสงวน เพื่อเป็นรั้วกันผู้บุกรุก การปราบปรามผู้ตัดไม้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีเหตุปะทะยิงระหว่างผู้ตัดไม้และเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บหลังจากการยึดและบุกทำลายรถบรรทุกไม้ ที่อยู่ในพื้นที่เขตสงวน

ในทางตอนใต้ เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่เขตสงวนถูกทำลายเพราะไฟป่า สร้างความเสียหายต่อชาวบ้านและพืชผลของพวกเขา องค์การปกป้องสิทธิชนพื้นเมืองได้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐของบราซิลออกมาปกป้องชนพื้นเมือง Awa สองปีที่แล้วทางการบราซิลได้ส่งตำรวจและทหารหลายร้อยนายลงพื้นที่เพื่อไปปราบปรามผู้ตัดไม้ผิดกฎหมายในเขตสงวนของชนพื้นเมือง Awa หลังจากการลงพื้นที่ในคราวนั้นทำให้จำนวนการตัดไม้ผิดกฎหมายในเขตของชาว Awa ลดลงเป็นอย่างมาก แต่ยังคงเกิดการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อื่นๆแทน

ที่มา : <http://news.nationalgeographic.com/2016/01/160120-brazil-illegal-logging-indigenous-people-Amazon-Basin-Awa-ibama/>